



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.ภูเก็ต โทร. ๐-๗๖๒๑-๖๘๕๔

ที่ ศธ.๐๔๑๑๑/-

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรที่มีจิตอาสาในหน่วยงาน  
หัวข้อ “บุคลากรที่มีจิตอาสา สพป.ภูเก็ต”

เรียน ผู้อำนวยการทุกกลุ่ม/หน่วย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้ดำเนินการกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  
หัวข้อ “บุคลากรที่มีจิตอาสา สพป.ภูเก็ต” โดยวิธีเสนอชื่อจากผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่  
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ ขอส่งประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการคัดเลือก “บุคลากรที่มีจิตอาสา  
สพป.ภูเก็ต” ให้ทราบโดยทั่วกัน และขอความร่วมมือจากท่านแจ้งให้บุคลากรในกลุ่ม/หน่วยลงคะแนนเสียง  
คัดเลือกบุคคลากรที่มีจิตอาสา สพป.ภูเก็ต ผ่านระบบโหวตออนไลน์ โดยกำหนดให้ลงคะแนนเสียง  
สิ้นสุดในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. รายละเอียดปรากฏตามประกาศฯ ดังแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

“รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม”



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรที่มีจิตอาสา สพป.ภูเก็ต

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดให้มีกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่มีจิตอาสาในหน่วยงาน หัวข้อ “บุคลากรที่มีจิตอาสา สพป.ภูเก็ต” เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรมีความประพฤติดีและปฏิบัติงานดี คำนึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และมีจิตสาธารณะ เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรในสังกัด โดยการเสนอชื่อจากผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต เพื่อเข้ารับการคัดเลือก นั้น

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต จึงประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน ๔ ราย ดังนี้

หมายเลข	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ กลุ่มที่ ๑	หมายเลข	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ กลุ่มที่ ๒
๑	นางกัลยกร กาชัย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ	๑.	นางสาวสุรชาติพิทย์ หาญณรงค์ พนักงานธุรการ
๒.	นางสุพิชชา ฐิตวังโส นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ	๒.	นายพาคินทร์ พัฒนเจริญกิจกุล พนักงานขับรถยนต์

หมายเหตุ กลุ่มที่ ๑ บุคลากรทางการศึกษา และศึกษานิเทศก์

กลุ่มที่ ๒ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต กำหนดให้มีการคัดเลือกโดยวิธีลงคะแนนแบบออนไลน์ ผ่านช่องทางทางโทรศัพท์ระบบ QR Code แบบท้ายประกาศฉบับนี้ หรือ Link <https://oah.me/calO๔> ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๖.๓๐ น. ผู้ได้รับคะแนนเสียงมากที่สุดของแต่ละกลุ่ม จะเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น “บุคลากรที่มีจิตอาสา สพป.ภูเก็ต” ยกเว้นกรณีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากกลุ่มมีคะแนนเท่ากัน ให้ทำการโหวตใหม่เฉพาะกลุ่มที่มีคะแนนเสียงเท่ากัน หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกลั่นกรองบุคลากรที่มีจิตอาสา สพป.ภูเก็ต

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางชุลีกร ทองด้วง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

